

Số: 310/SNV-CCVC
V/v trả lời đơn đề nghị của
ông Nguyễn Đình Toán

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy.

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 974-CV/VPTU ngày 01/3/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Toán, Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân CĐ DC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học; nội dung: Đề nghị được chuyển đến công tác tại Hội Người mù Hà Tĩnh hoặc các đơn vị liên quan đến chính sách xã hội của tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Năm 2019, Hội Người mù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 07 biên chế và 03 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/CP. Số biên chế theo danh sách quỹ lương được Sở Nội vụ phê duyệt đến ngày 31/12/2018 của đơn vị có 07 cán bộ và 03 hợp đồng theo Nghị định 68/CP. Như vậy, số lượng biên chế của đơn vị đã bố trí đủ so với biên chế được giao. Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị liên quan đến chính sách xã hội của tỉnh hiện nay số lượng người làm việc bằng với số biên chế được giao nên không còn chỉ tiêu biên chế để tiếp nhận cán bộ.

Theo danh sách biên chế quỹ lương năm 2019 của Hội Người mù thì đến tháng 6/2019 có 02 cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ (đồng chí Chủ tịch Hội nghỉ hưu từ ngày 01/5/2019, đồng chí Kế toán nghỉ hưu từ ngày 01/6/2019). Tuy nhiên, đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, Sở Nội vụ đề nghị sau khi đồng chí Chủ tịch Hội nghỉ hưu không bổ sung mà thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch trong số 02 Phó Chủ tịch còn lại để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2021 (đến năm 2021, HĐND tỉnh không giao biên chế cho các tổ chức Hội đặc thù). Đối với vị trí Kế toán thì trình độ chuyên môn của ông Nguyễn Đình Toán không phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm.

Vì vậy, đối với trường hợp ông Nguyễn Đình Toán thì việc tiếp nhận vào làm việc tại Hội Người mù Hà Tĩnh hoặc các đơn vị liên quan đến chính sách xã hội của tỉnh trong thời gian này là chưa thực hiện được. Sở Nội vụ gửi Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCVC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Tố Hoa